



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับประจำวันที ๒๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑ - ๓ มูลค่าข่าว ๑,๖๑๔,๑๕๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>





ทพญ.สิริพัทธ์ เองรัมย์ ไม่ใช่แค่ฟัน แต่ต้องทำได้จริง

ทันตแพทย์กับนักบริหารทำงานบนพื้นฐานไม่ต่างกันนัก ทพญ.สิริพัทธ์ เองรัมย์ ที่ปรึกษาพิเศษโครงการศูนย์การค้าฉัตรพลาซ่า บอกว่า ทุกวันนี้ให้ความสำคัญกับการนัดหมายมากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งก็เช่นเดียวกับลักษณะการบริหารเวลาของการเป็นทันตแพทย์ เพื่อให้ทำงานในแต่ละวันสำเร็จไปตามเป้าหมายทุกๆ นาทีไม่มีคำว่าสะดุด อีกเรื่องที่ดีถือว่าเป็นการทำงานในลักษณะเดียวกันก็คือหมอต้องรู้ว่าผู้ป่วยมาหาด้วยอาการอะไร การบริหารธุรกิจก็เช่นเดียวกันการตอบสนองต่อปัญหาต้องทำให้ตรงจุดไม่แตกต่างกัน เพื่อให้งานในมือลุล่วง

เริ่มต้นสนทนาแบบนี้ ก็แน่นอนว่าต้องได้พูดคุยกับนักบริหารสาวสวยบุคลิกอ่อนหวาน เรียบร้อย แต่ทุกคำพูดบ่งบอกได้ถึงความพร้อม ความมั่นใจในก้าวสู่งานใหม่ๆ อยู่เสมอ

“มุ่งมั่น ตั้งใจ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา คือหลักของการทำธุรกิจค่ะ จากงานทันตแพทย์ผันตัวมาบริหารธุรกิจ ดิฉันโชคดีที่มีทีมงานที่ดีช่วยสอน ช่วยเติมเต็ม ทำให้การทำงานซึ่งถือเป็นงานใหม่รู้สึกมีความสุขและสนุกมากๆ เลยค่ะ” ทพญ.สิริพัทธ์ เริ่มต้นพูดคุยพร้อมรอยยิ้มแจ่มใส



ตำแหน่งงานที่ปรึกษาพิเศษโครงการศูนย์การค้าวานิลลามูน (Vanilla Moon) ซุปเปอร์มอลล์รูปแบบใหม่ที่จะมาพร้อมสีสันของความสุข ซึ่งจะเปิดตัวกลางปีนี้ ในช่วงปลายเดือน มิ.ย. ในรูปแบบ Creativity Mall แห่งแรกในไทย ใจกลางถนนจันทน์ (สาทร) ทพญ.สิริพัทธ์ร์ บอกว่ามีหน้าที่หลักกับการดูแลภาพลักษณ์ของศูนย์การค้าวานิลลามูน วางตัวเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่เข้าถึงแหล่งชุมชน

“เริ่มด้วยการทำความรู้จักกับชุมชนก่อนค่ะ ว่า วานิลลามูน กำลังจะมายู่ตรงนั้นจะคะ บนเนื้อที่กว่า 3 ไร่ ริมนถนนจันทน์ 37 ใกล้ๆ กับสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ กิจกรรมหรืออีเวนต์ก็จะดึงชุมชนรอบข้างมาร่วมงานด้วยกัน ซึ่งเริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่ปีที่ผ่านมาก่อนที่ศูนย์การค้าจะเปิดตัว ในปี 2554 เราเป็นเซ็นเตอร์ของชุมชนย่านนี้รับและเป็นผู้กระจายข่าวของบริจาดปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบมหาอุทกภัย และคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ของโรงเรียนยานนาวาเขตไปดูภาพยนตร์ที่โรงหนังในเครือเอสเอฟ ทีมผู้บริหารให้ความสำคัญกับนโยบายเหล่านี้มากคะ นอกจากเป็นการคืนสิ่งดีๆ ให้กับชุมชนรอบด้านแล้ว ยังเป็นการทำความรู้จักกันกับเพื่อนบ้านใหม่ได้ดีที่สุดอีกนะคะ (บอกพร้อมรอยยิ้มหวานสวย)

ถ้าใครมาย่านนี้แต่ก่อนก็ต้องไปแยกตรอก





ความท้าทายในงานใหม่
วันนี้ คือ ทัศนคติ
ประสบความสำเร็จ
คุณย่การคำก็ยิ่งประสบ
ความสำเร็จไปอีกขั้น ซึ่ง
ดิฉันมีหลักการทำงาน
คือ ไม่ใช่แค่ฝัน แต่ต้อง
ทำได้จริง ซึ่งต้องดู
ศักยภาพของตัวเอง
พื้นฐานความเป็นจริง
ของสิ่งรอบข้างเป็น
หลักค้: เพื่อให้ผลลัพธ์
เป็นไปได้จริง

จันทร์ กินข้าวต้มปลา ถ้าอยากกินก๋วยจั๊บ ก็เข้า
มาถนนจันทร์สะพาน 1 ทำให้การครีเอตศูนย์
การค้าแห่งใหม่ที่มีความสำคัญในเรื่อง Food
and Beverage Service จึงต้องคิดโจทย์ใหม่ๆ
ที่ทำให้ความรู้สึกไม่ซ้ำเดิมกับที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว
ดิฉันจึงชอบมองหาร้านอาหารอร่อยๆ รสชาติ
ใหม่ๆ และไปลองชิมดูเพื่อเลือกร้านมาประจำที่
นี้ด้วย วนิลาแมน เลือกอาหารญี่ปุ่นชื่อดังเป็น
แมกเนสหรือตัวดึงดูดคนมาเดินเที่ยวที่นี่คะ เช่น
ราเม็ง ยากินิกุ แล้วที่นี่มีคาเฟ่แมวชื่อ คารา
เหมียว เปิดล่วงหน้าไปก่อนศูนย์การค้าที่ชั้น
ใต้ดิน มีน้องแมวเยอะสิบกกว่าตัวเลยนะคะ คน
รักแมวย่านนี้ลองแวะมาเล่นด้วยกันได้คะ

ทุกวันนี้ขอพักอาชีพทันตแพทย์ไว้ก่อนคะ
ซึ่งในอนาคตก็อาจจะไปทำงานนี้ต่อไป แต่ก็ยังมี
ผู้ที่ติดตามดิฉันที่เคยทำงานที่โปรทีสโมล ไวเทน
นิง สปา ก็ยังเรียกว่า “คุณหอมแนน” (ไม่ลืม
รอยยิ้มสวยเช่นเดิม) ตอนทำงานหมอฟัน
ออฟฟิศก็คือห้องสีเหลี่ยมสีขาว เสื้อผ้าก็ต้อง
คลุมชุดกาวน์และปิดหน้าปิดตาซึ่งบางวันแทบ
ไม่ได้ถอดมาสัก คนไข้แทบไม่รู้จักใบหน้าค่าตา
คุณหอมเลย พอมาทำงานในช้อปปิ้งมอลล์ก็ต้อง
พบเจอผู้คนกลุ่มใหม่ๆ ลูกค้าตลอดเวลา

ความท้าทายในงานใหม่วันนี้ คือ ถ้าลูกค้า
ประสบความสำเร็จ ศูนย์การค้าก็ยิ่งประสบ
ความสำเร็จไปอีกชั้น ซึ่งดิฉันมีหลักการทำงาน
คือ ไม่ใช่แค่ฝัน แต่ต้องทำได้จริง ซึ่งต้องดู
ศักยภาพของตัวเองพื้นฐานความเป็นจริงของ
สิ่งรอบข้างเป็นหลักคะ เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปได้
จริง เพราะถ้ามองไกลเกินไปถ้าคาดหวัง ถ้าฝัน
มากเกินไป ก็อาจจะรู้สึกผิดหวังท้อแท้ได้ มอง

ทุกอย่างตามความเป็นจริงดีกว่านะคะ ถ้า
ประสบความสำเร็จก็จะได้มีกำลังใจและมองไป
ไกลได้ยิ่งกว่า” ทพญ.สิริพัทธ์ บอกน้ำเสียง
มั่นใจ

คาแรกเตอร์ของศูนย์การค้าวนิลาแมน เป็น
เด็กผู้หญิงสนุกสนาน มีชีวิตชีวา เป็นมิตรรู้จักใช้
ชีวิตโดยมองโลกในแง่ดี ทพญ.สิริพัทธ์ บอกว่า
บุคลิกนี้ไม่แตกต่างจากตัวเองนัก

“ความที่เรามีบุคลิกผู้หญิง ที่นี่ Lady
Parking เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ท่าน
สุภาพสตรีที่ขับรถมาเองอีกด้วยคะ แล้วพอ
ทำงานที่นี่ก็ไม่ต่างกันเลยคะ ดิฉันชอบแฟชั่น
สวยๆ งามๆ ตามประสาผู้หญิง เมื่อมาทำงาน
ตรงนี้ก็ต่อคุณทศเป็นเรื่องสำคัญ ดิฉัน
ชอบเสื้อผ้าเรียบแต่ต้องมีดีเทลอย่างเช่น เดรส
ชุดนี้เป็นจัมพ์สูทแขนยาวดูธรรมดาแต่มีดีเทลที่
ลวดลายดวงดาว ซึ่งดิฉันตั้งใจให้แมตซ์ซึ่ง
กับสัญลักษณ์พระจันทร์ของวนิลาแมนนะคะ
(หัวเราะสดใส) ทุกวันนี้แต่งหน้าทำผมด้วย
ตัวเองคะ ดิฉันแต่งตัวเร็วคะใช้เวลาเพียง 30
นาที แต่งหน้าทำผมด้วยครีมผมแบบบิลิสส์ก็เสร็จ
เรียบร้อยออกไปทำงานได้แล้ว

เล็กๆ แต่สำคัญ คือสไตล์การแต่งกายของ
ดิฉัน ซึ่งจะไปแล้วก็สอดคล้องกับการทำงาน
นะคะ ทำงานเร็วไวแต่ต้องใส่ใจในรายละเอียด
ซึ่งจะไปก็ติดมาจากอาชีพทันตแพทย์คือต้อง
ใส่ใจในทุกรายละเอียดสิ่งเล็กๆที่สุด ก็สำคัญที่
สุดได้เช่นกันคะ” ทพญ.สิริพัทธ์ บอกทั้งทำย
พร้อมรอยยิ้มมั่นใจ สไตล์ผู้บริหารสวยหวาน
เกินร้อย M